

อยากรู้ว่าคุณเป็นคนโรแมนติกหรือไม่.....ดูจากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2552

ชื่อของคนที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนโรแมนติกไหนได้เหมือนไหนคะ โดยคุณอักษรชื่อตัวแรกที่เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไร คุณจะแสดงออกทางกรทำออบุขอยู่
ดูออกจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะคงได้ในสิ่งที่คิดปรารถนาเสมอ แต่หากคุณจะไม่ค่อยมีความอดทนในการจับใจรักเท่าไรหรือคะ(จริงหรือเปล่า)
คุณเป็นคนที่ดีความจะเป็นแบบและอบอุ่นจนทำให้ปร่าง มีสุขภาพดีภายในการโกลาสิทธิ์ทางยา เป็นคนที่ติดอยู่ในความผูกพันของนาง และชอบหญิงมีภรรยาดี
แต่ก็อย่า ไปเอาลรรพรคุณเหล่านี้ไปเริ่งเียนะ เพราะความหลงารของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นโดยุ่แล้ว มิใช่หรือ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนโรแมนติกแบบลึกลับและเยาะเย้ย ชอบงานสังสรรค์ คุณดูมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญของกำนัลจากคนที่คุณรัก
เพราะมันเป็นวิธีการบอกรักที่แบบประหลาดใจมากเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกับแบบแสดงออก คนอื่นไม่เกี่ยว
ชอบที่จะหาประสภการณ์อะไรใหม่ๆ ให้กับความรักของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า

คุณเรียกใครว่าเป็นนักสังคมและ ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง
และตัวคุณ เอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองคนรักเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะให้คนอื่นยกยอปอเป็นทีที่คุณดู คุณสามารถรับฟังความรู้สึกและจิตใจของคนได้เป็นอย่างดี
เวลาที่คุณออกสังคม

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า

เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณนั้นแหละใช่เลย คุณจะโล่เบิ่งเร็ว ง่ายดีพูดจาหาหาอย่างเต็มเหนี่ยว คุณมีอาจหาญจิตใจของคุณได้ง่ายๆ
เพราะคุณเติบโตขึ้นมาอย่างถูกดูแลเอาใจโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังทำและบางทีก็ออกจะหลงในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่า
คนอื่นจะต้องไม่โต้เถียงจากคุณคนเดียว

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า

ความต้องการที่ขี้ใหญ่ที่สุดของคุณคือ การที่ใครๆ เพราะฉะนั้น ดูออกก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และก็จะต้องฉลาดๆเลยนะ
คุณต้องการเพื่อนที่สามารถเป็นคนที่คอยคอยช่วยได้ในสิ่งที่คิดปรารถนาเสมอ แต่คุณก็มีความสามารถของคุณก็ขึ้นอยู่กับภาระและเรื่อง โดย... _ปลูกฝัง!!! คุณชอบที่จะจับไปทั่ว
เพราะคุณมีความเป็นสิ่งที่หาหาสำหรับคุณ แต่คุณดูใจไปกับใครนะ ลว... คุณก็จะซื้อสิ่งของที่รักกัน แต่คุณยังไม่เจอใครที่ใช่เลยแล้วละก็
คุณก็จะใช้ชีวิตที่มีความสุขได้กับหนังสือดีๆเล่ม แต่คนที่ทำให้คุณสบายใจแล้ว...

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนตรงต่อใจและ โรแมนติกมากเลย ถ้าคุณรักใคร ดูก็จะเห็นคุณเจอจนหมดหัวใจเลย คุณพยายามที่จะค้นหา
สิ่งที่ใช่ที่สุดในหัวใจของคุณ ชอบที่จะเฟิรท์กับคนอื่นไปทั่ว บุคกรรักใครแล้วก็จะรักจริงๆ โดยยกนอกแล้ว คุณคนเป็นที่ชอบจะแสดงออก ดีตรง ดูง่าย
อย่างคุณนี้เรียกได้เลยว่าโรแมนติกมากที่สุดเท่าที่เด็ก(วา...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่รู้จักคิด พิจารณาเกี่ยวกับกรค้นหาสิ่งต่างๆให้ตัวเองและดูรักของคุณ
คุณชอบที่จะให้รักของคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดหรือเก่งกว่าคุณเลยก็ได เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งที่ดีมาครอบง หน้าที่และการงานของคุณ
มาเป็นอันดับ 1 อีจกความกังวลของคุณ ค่อนข้างจะชอบที่จะแสดงความรักของคุณ อย่างเลยและแสดงมัน เขาไปเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า

คุณจะไม่ชอบคนที่สามารถเสริมสร้าง ชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าว่า... ชอบคนดัง วา...นุ่ละ ถ้าคุณได้มีชื่อของคุณ ชอบคุณกับคนอื่นแล้ว
คุณก็จะไปติดใจอยู่เรื่อยๆ ของขวัญที่คุณให้กับรักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการขอบคุณอย่างหนึ่ง ราวกับที่คุณยังไม่ได้มีของขวัญกับของขวัญของคุณ
คุณก็จะเป็นคนที่ดีจนข้างมีนิสัยดี ก็...ไปเยี่ยม ฝากฝาก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร I นั้นหมายความว่า

คุณมีความต้องการที่จะได้รับความรัก การยกย่อง และเกียรติคุณ เป็นคนค่อนข้างขี้หึงหน่อย คุณจะไม่ชอบคนที่สามารถดู
คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สนใจว่าคนอื่นจะเห็นหรือเห็นคุณ นอกเสียจากเขาจะชอบอะไรคุณได้ คุณนะ... รุ้ใจดูเลยและชอบที่จะตามใจตัวเองปรารถนา
ชอบที่จะหลงใหลใน ฤตาง ๆ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า

หลังจากที่ดื่มเบียร์แล้วคุณ เป็นสิ่งที่พิเศษที่คนมีมาตั้งแต่กำเนิด ชอบอะไรที่ตื่นเต้น
คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งโรแมนติกต่างๆตลอดเวลา หัวใจของคุณจะล่องลอยไปไม่มีพัก จนคุณเองจะต้องไม่ฝ่ายที่พินกับกับมาอง
คุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะทางไกลห่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ขงเพื่อนดี และเชื่อมั่นในความรัก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า

คุณเป็น! คนที่ค่อนข้างลึกลับ ไม่สูงส่งกับใครและชอบๆ แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนขี้เขินๆมาๆเลยนะ แต่คุณไม่ชอบให้ใครเห็นหรือคุณ
เป็นคนฉลาด รู้ทันเกม และจริงจังกับความรัก คุณในวัยนี้และมีความอดทนที่จะรอใครสักคนที่ถูกใจมาจกเบื้องบนเพื่อเป็นคู่ของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร L นั้นหมายความว่า

เมื่อใดที่คุณถูกชมหรือยอมรับก็มีความสุขมากแล้ว คุณก็จะโรแมนติกเอาทุกอย่างเลย การที่ใครสักคน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคุณ
คุณชอบที่จะแสดงความรักต่อรักของคุณ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การเอาใจและการยกย่อง จากผู้ที่รักของคุณตลอดเวลา

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร M นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนค่อนข้างใจดี เมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคน คุณจะทุ่มเทกับมันมากเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้
คุณชอบที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่าง และแสดงตัวเป็น พ่อพระ – แม่พระกับลูกของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร N นั้นหมายความว่า

โดยภายนอกของคุณ คุณดูไม่สนใจ ไม่เอาดี ชื่อๆ แต่ผู้รักของคุณภายนอกสามารถออกกันได้ คุณก็รู้ไปนะ คุณมีความอยากได้ ไม่รู้จักพอ
ชอบที่จะดีใจว่าผู้รักของคุณ และพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาและตัวคุณ รู้ไม่ว่า อกมากเลยนะ ที่จะหาคนที่ตรงตามใจของคุณได้
เพราะคุณออกจะเจ้าเล่ห์ก็กระเสีลต่อเพื่อนคนอื่น... ความซื่อสัตย์ของคุณ จึงทำให้คุณไม่ออกจะเจ้าเล่ห์แต่หาคนที่รักออกมามีชีวิตเท่าไร

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร O นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีนิสัยและ ไม่กล้าที่จะทำตามตัวเองต้องการ คุณพยายามที่จะ... ค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถเสริมอำนาจ บารมีของคุณได้
คุณมีแนวโน้มที่จะทรยศใครสักคน คุณค่อนข้างจะขี้แค้นและมีเมตตาเป็นของคุณ บางทีความกลัวของคุณเอง ก็ทำให้คุณดูเป็นคนเห็นแก่ตัวเขี้ยวๆ
แบบว่าชอบๆหาใครเอาดีนะ!

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร P นั้นหมายความว่า

อยากคนเรียกได้ว่า เป็นหนุ่ม – สาวสังคมด้วยตัวเอง ประมาณที่หัวไม่ชอบทำอะไรที่ทำให้ตัวเองชานานหรือเสียชื่อเสียงเป็นอันขาด
และคุณก็ค่อนข้างที่มีบุคลิกดี ลักษณะภายนอกดูดีด้วย ดูออกจะชอบจะเป็นคนฉลาด คุณชอบที่จะเฟิรท์ไปทั่วและชอบที่จะทำตามใจตัวเอง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Q นั้นหมายความว่า

คุณเป็นไปทั่วทั้งวันทั้งคืน พยายามที่จะทำอะไรที่ดูตื่นเต้นให้ตัวเองตลอดเวลา เป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจคนเ็นๆเลยนะ
รู้สึว่าใจเปล่า ชอบของความโรแมนติก ชอบที่จะไปตลอดไป ชอบที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีนิสัย ชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณทัน ฉลาดเท่าทันคุณหรือเหนือกว่า
คุณชอบที่จะไม่ยอมมากกว่าที่จะยอมทำอะไรอย่าง ปล่อยให้คนอื่นไปคิดใจมากเลย สำหรับคุณ โดยส่วนตัวคุณเองเป็นคนขี้เขินๆ
แต่ไม่มีวันที่คุณจะไม่เห็นแก่คนอื่นหรอก

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า

ถ้ามีเรื่องงานหรือปัญหาเกี่ยวกับคุณ คุณจะเครียดมากเลย แต่การงานก็ถือ... สิ่งบันเทิงใจสำหรับคุณ
คุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรักมากเลย แต่คุณก็ค่อนข้างตัวเองได้เสมอ คุณค่อนข้างจะรอบคอบมากกว่าคนที่รักใครสักคน แต่ถ้าคุณรักใครแล้ว
คุณก็จะซื่อสัตย์และซื่อสัตย์กับความรักของคุณ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนค่อนข้างใจดีและเก็บตัว ชอบดูทีวีที่เป็นผู้นำ ชอบฟังเพลง จดเขียนและนั่งคิดถึงกับบรรดาช่าง ช่างจินตนาการ และคุณลุ่มลึก
ใครๆได้ง่าย เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่สุดแสนจะโรแมนติก เพื่องานและเปลี่ยนตัวเองอย่างสิ้นเชิง
แต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความรักของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่ใน! หัวใจของคุณหมดแล้วนะ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า

คุณมีความกระตือรือร้นและเพื่องาน เวลาคุณตกอยู่ในช่วงแห่งความรัก เวลาที่คุณไม่ได้รับใคร
คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครสักคนที่คุณชอบได้ คุณเห็นความโรแมนติกเป็นสิ่งที่หา หาพบ ชอบที่จะหญิงดี ความเห็นดีและอิสระ... คุณชอบที่จะให้อภัยกับผู้อื่น
ชอบที่จะเห็นคนที่รักที่ดี มีความสุข ชอบยอมให้คนที่รักมีความสุข ถึงแม้ว่าคุณจะตองทนทุกข์กับมันเพื่อเธอ...อะไรทำนองนั้น...

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า

คุณ เป็นคนสันโดษ ชอบอิสระ และความตื่นเต้น ดูจะรอให้รู้จักเขาดีกว่าคนที่ดูจะชอบผูกมัดตัวเอง คุณอยากจะทำ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของคุณ รู้ไม่ว่า... คุณนะ... ดึงดูดพวกที่ประหลาดๆ น้อยครั้งที่รักของคุณก็ดูจะห่างกัน ความสนุกสนาน
อะไรก็ตามจะทำให้คุณสนุกไปเลย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับมันก็ตามละ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีคุณลักษณะเป็นความรักของคุณ นอกจากตัวคุณเอง คุณโรแมนติกและช่างพ้อพ้อ
น้อยครั้งที่คุณจะตองทนอยู่กับใครสักคน หรือ ชอบเป็นใครมาจากไหน คุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์มาก ไม่มีอะไรจะสิ่งใดที่คุณจะไม่ไปหาหรือคุณเลิกแล้ว
จนสนุกสนานกับความรักของคุณไปตลอด

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า

คุณชอบสิ่งที่กระตือรือร้นของคุณอยู่ เพราะคุณเป็นคนขี้เขินๆ คุณสามารถที่จะจับปลายหลายมือและหลายหัวใจในเวลาเดียวกัน
และทำให้ได้ซะด้วยดี คุณไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเอง และชอบที่จะเป็นผู้นำ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า

นิสัยที่รักอิสระ เป็นบุคลิกที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของคุณเองแล้วละก็ คุณก็จะไม่สนใจมันอีกเลย
คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความฝันของคุณ แต่มันก็ออกมาไม่คอยดีสักเท่าไรอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่หรือ... คุณชอบที่จะเรียนรู้ สรรหาสิ่งต่างๆ ถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงิน
คุณก็จะชอบที่จะหาความสุขส่วนตัวของคุณไปเพื่อหาเงินหากรจะแบ่งกัน แต่คุณต้องใจจางตัวคุณเองให้คนที่รักของคุณได้ เห็น
แต่ก็ขี้เขินๆที่คุณยังชอบฟังความคิดเห็นจากคนอื่น

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนโรแมนติกมาก ช่างเพื่องาน และบางครั้งก็ดูก็เขินๆ ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า
ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อความรัก เป็นคนที่จริงจัง มีความทะเยอทะยาน คุณหาตัวของตัวเองที่ดูดีหรือรักใครสักคนไม่ได้จินตนาการของคุณนั้น
น้อยครั้งที่มาจากภาพยนตร์หรือนิยายสำหรับคุณดู คุณไม่มีวันที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของตัวเองให้คนอื่นรู้โดย... เกิดขาด